

Chuẩn Bị Cho Bài 18

Tại Gia Đình

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Bí tích Rửa tội và thống hối

Gio-an Tẩy giả chuẩn bị dân chúng đón Đấng Mê-si-a là Chúa Giê-su Ki-tô. Gio-an đã rao giảng sự thống hối và việc người ta cần phải rửa sạch tội lỗi trong nước rửa tội. Câu chuyện của ngài nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của các bí tích và việc chúng ta cần chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Ki-tô. Những gì giúp gia đình quý vị sống như những người đang chuẩn bị đón vương quốc Thiên Chúa?



Tinh thần mùa Vọng

Chuẩn bị đón Chúa Ki-tô đến thích hợp cho bất cứ lúc nào trong năm. Quý vị hãy kết một vòng lá mùa Vọng cho Giáng Sinh sắp tới bằng cách gắn ba cây nến màu tím, một cây nến màu hồng, một ít lá xanh vào một vòng tròn bằng nhựa xốp.

Nước thánh trong nhà

Mua những lọ đựng nước thánh ở tiệm bán đồ đạo. Mời mọi người trong nhà hãy giữ lọ nước thánh ở trong phòng mình và lấy nước thánh làm dấu trước khi cầu nguyện.

Cảm thấy hối hận

Dùng một bút vẽ mực và một tờ bìa trắng, cùng nhau ghi xuống những cảm nghĩ người ta có sau khi làm điều gì sai. Điều gì xảy ra khi người ta được tha thứ? Xin một người lớn trong nhà lấy tờ bìa ấy nhúng vào một chậu nước có pha thuốc tẩy để xem điều gì sẽ xảy ra.





Ngày Chúa Nhật

Khi đọc kinh Lạy Chiên Thiên Chúa, hãy nghĩ đến những lần quý vị cần đến lòng thương xót của Chúa Ki-tô.

Trong Tuần

Khi quý vị biết mình làm sai hoặc làm tổn thương người nào, hãy mau mắn và dụi dàng nhận mình đã làm điều sai ấy.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Gia sản của chúng ta trong Kinh Thánh

Thời Chúa Ki-tô, một nhóm người Do-thái mà người ta tin đó là nhóm Essenes đã sống tại Qumran, gần Biển Chết ở Ít-ra-en. Năm 1947, mấy người chăn chiên đã giẫm lên trên những bình chứa những cuộn giấy cổ trong một cái hang gần Qumran. Một cuộc tìm kiếm những hang khác đã gặp được cả ngàn mảnh giấy cổ. Các học giả đã cố gắng chấp nối lại. Những cuộn giấy ấy đã có từ thế kỷ thứ ba trước Chúa giáng sinh cho đến năm 68 sau công nguyên. Được viết bằng tiếng Do-thái, Hy-lạp và A-ram, những cuộn giấy đó gồm có những sách Cựu Ước, những sách bị một số bản dịch Kinh Thánh bỏ đi, và những điều đạo đức thuộc đời sống cộng đoàn mà người ta tin là của nhóm Essenes. Những cuộn giấy ở vùng Biển Chết này là những thủ bản Kinh Thánh được coi là lâu đời nhất. Chúng đã thu hút rất nhiều sự hâm mộ cũng như bàn luận.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Hướng dẫn luân lý về sự khiêm nhường

Tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối.

Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi...

Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.

Mát-thêu 3:11



Có thể dân chúng đã sẵn sàng chấp nhận Gio-an Tẩy giả là Đấng Mê-si-a, nhưng ông không muốn người ta chú ý đến ông nên ông nói có một người cao trọng hơn ông sẽ đến. Sau này, Chúa Giê-su đã đến với Gio-an để chịu phép rửa. Chúa Giê-su không có tội, nhưng Người không muốn ông chú ý đến sự thánh thiện của Người nên Người đã chịu phép rửa.

Khiêm nhường là một nhân đức khó mà hiểu. Chúng ta biết chúng ta không nên huênh hoang và khoe khoang. Chúng ta cũng biết rằng sự tự trọng giúp chúng ta hoàn thành được nhiều việc. Vậy sự khiêm nhường đòi hỏi điều gì? Chúa Giê-su và ông Gio-an cho thấy khiêm nhường là nhận biết vai trò của mình theo kế hoạch của Thiên Chúa, chứ không tùy thuộc vào những lời khen của người ta.